

QUỲNH PHỤ

Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện từ vùng dịch vào địa bàn

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng với toàn tỉnh, huyện Quỳnh Phụ đã triển khai và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của trung ương và của tỉnh.



Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Hiệp.

Quỳnh Phụ có số lượng lao động đi làm ăn xa ở các tỉnh, thành phố khá đông. Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, toàn huyện có khoảng 5.000 lao động đang làm việc ở các tỉnh, thành phố. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để kiểm soát người, phương tiện ra, vào địa bàn, nhất là những trường hợp tự phát về tỉnh từ các khu vực đang có dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ cho biết: Cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch; tiêm chủng truy vết, xét nghiệm; tiêm vắc-xin phòng Covid-19, một trong những biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả được huyện triển

khai trong thời gian qua đó là hoạt động kiểm tra, giám sát tại cộng đồng. Trong quá trình giám sát tại cộng đồng, đặc biệt giám sát người từ các tỉnh có dịch về tỉnh, huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã triển khai, quản trị các địa phương tăng cường hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng và giao nhiệm vụ cho từng thành viên của tổ, đồng thời giám sát từng gia đình, phân chia vùng; tăng cường hoạt động tổ tuần tra của huyện, xã. Cùng cố, kiện toàn nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của 232 tổ tự quản tại các xã, thị trấn để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tới từng gia đình, kịp thời nắm bắt di biến động dân cư trên địa bàn. Từ hoạt động giám sát, lực lượng chức năng nắm được số lượng người vào địa bàn huyện để kịp thời phân loại, cách ly và khoanh vùng dịch để quản lý trường hợp nguy cơ. Tính từ ngày 23/6 đến nay, toàn huyện đã rà soát,

quản lý, cách ly, theo dõi sức khỏe đối với 3.990 trường hợp có yếu tố nguy cơ cao, trong đó người về từ vùng dịch là 1.341 người; đã thực hiện cách ly y tế tập trung đối với 849 người, cách ly tại nhà 2.712 người; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm được 9.543 mẫu. Song song với hoạt động giám sát tại cộng đồng, việc bố trí nhân lực tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện quan tâm. Tại 2 chốt kiểm soát của tỉnh (cầu Nghìn và cầu Hiệp) cùng với lực lượng chức năng của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện bố trí nhân lực phù hợp phối hợp để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào. Công tác kiểm soát được thực hiện nghiêm túc, các lực lượng có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Hiệp, xã Quỳnh Giao hàng ngày có nhiều phương tiện,

người lưu thông qua lại. Hàng chục cán bộ, nhân viên thuộc các lực lượng: công an, quân sự, y tế, thanh tra giao thông, tình nguyện viên là sinh viên ngành Y, đoàn thanh niên các xã, thị trấn... túc trực tại đây để đo thân nhiệt, kiểm tra, ghi lại thông tin của người dân, phương tiện qua chốt. Mặc nắng gió, khói bụi, những cán bộ, tình nguyện viên vẫn tràn đầy nhiệt huyết, trách nhiệm để cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Anh Ngô Thế Tuyến, cán bộ Trạm Y tế xã Quỳnh Hưng được tăng cường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Hiệp chia sẻ: Trung bình mỗi ngày có trên 4.000 lượt người và khoảng 2.500 phương tiện qua lại chốt, tổ công tác luôn có mặt 24/24 giờ để kiểm soát chặt người đến địa bàn theo chỉ đạo của tỉnh. Dù thời gian chống dịch còn kéo dài nhưng các thành viên trong tổ luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần phòng, chống dịch hiệu quả. Cùng với hoạt động phòng, chống dịch, việc xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng dịch được lực lượng chức năng của huyện

thực hiện nghiêm. Công an huyện thành lập 9 tổ tuần tra và phối hợp với tổ tuần tra liên ngành của huyện đã thực hiện việc kiểm tra khép kín trên địa bàn huyện về các quy định phòng, chống dịch. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 63 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp không chấp hành các biện pháp về phòng dịch Covid-19 theo quy định; 7 trường hợp không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng; 53 trường hợp không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Các tổ tuần tra đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 123,5 triệu đồng... Trên địa bàn huyện cũng đang triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện, tính đến ngày 24/8 huyện đã triển khai 5 đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 8.515 đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của tỉnh, trong đó tiêm mũi 1 là 6.152 người, tiêm mũi 2 là 2.363 người, quá trình tiêm bảo đảm an toàn, đúng tiến độ. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhất là việc kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào địa bàn huyện sẽ hạn chế được nguồn lây nhiễm, góp phần kiểm soát tốt được tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.

NGUYỄN CƯỜNG



Lực lượng chức năng kiểm tra người và phương tiện qua chốt kiểm soát dịch cầu Nghìn.

Điểm sáng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc



Công an phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) nắm tình hình di biến động dân cư qua các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn.

Những năm qua, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) luôn là một trong những điểm sáng về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm, không để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn.

Phường Hoàng Diệu là cửa ngõ của thành phố Thái Bình, có 3 tuyến đường lớn đi qua là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế. Trên địa bàn có 125 doanh nghiệp tạo việc làm cho hàng nghìn lao động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, cần toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn. Toàn phường hiện có

86 đối tượng nghiện ma túy, 29 đối tượng chấp hành xong án phạt tù, 56 đối tượng trong diện quản lý. Ông Phạm Văn Chinh, Trưởng Công an phường Hoàng Diệu cho biết: Hàng năm, Công an phường tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Phối hợp với MTTQ

và các ban, ngành, đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an phường thường xuyên tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, vận động người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Toàn phường đã thành lập được 13 tổ tự quản về ANTT, ATGT, phòng, chống dịch Covid-19 với 78 thành viên tham gia. Ông Vũ Tiến Hiến, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Hoàng Diệu cho biết: Hội CCB phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lồng gán với phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào "3 không, 3 có, 3 giảm" đó là: không uống rượu, bia khi tham gia giao thông - không lấn tuyến giành đường vượt ẩu - không chạy quá tốc độ, đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn; có ý thức vận động mỗi người chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ - có ý thức tự quản ATGT - có ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm cho mình và người thân trong gia đình khi đi xe máy; giảm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán hàng hóa - giảm nguyên nhân gây tai nạn giao thông - giảm số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đến nay, 100% hội viên CCB đã đăng ký thực hiện phong trào và chấp hành tốt, tạo sức lan tỏa của phong trào "3 không, 3 có, 3 giảm" nói riêng, phong

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung tới toàn dân. Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức cảnh giác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho người dân. Từ đây, người dân nhiệt tình hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 3 năm qua, Công an phường Hoàng Diệu đã phối hợp vận động 18 người nghiện ma túy đi cai nghiện; bắt 8 vụ vi phạm pháp luật, lập hồ sơ giải quyết tại phường 11 đối tượng. Cùng với thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, các cán bộ, chiến sĩ công an phường Hoàng Diệu còn phối hợp tích cực với tổ lưu động cấp căn cước công dân của Công an thành phố Thái Bình đến từng khu dân cư hỗ trợ 9.182 người dân làm căn cước công dân gần chục diện tử. Ông Trương Văn Luyến, Chủ tịch UBND phường Hoàng Diệu cho biết: Nhờ tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ANTT, quân lý, giúp đỡ đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư và đặc biệt là có sự nhiệt tình giúp sức của người dân trong công tác quản lý địa bàn nên phường Hoàng Diệu luôn giữ vững ANTT. Phường vinh dự 3 lần được nhận cờ thi đua và bằng khen của Bộ Công an vì đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là sự động viên to lớn, tạo động lực giúp mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Hoàng Diệu tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn trong thời gian tới.

TIẾN ĐẠT

Sở Y tế hướng dẫn quản lý người đến, về tỉnh Thái Bình trong tình hình mới phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình tại Công văn số 3819/UBND-KGVX ngày 27/8/2021 về việc kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh; Công văn số 3902/UBND-KGVX ngày 03/9/2021 về triển khai thực hiện Công điện số 1108/CD-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ... để bảo đảm kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ các vùng nguy cơ dịch bệnh Covid-19 đến, về tỉnh Thái Bình hiện nay, Sở Y tế hướng dẫn thực hiện như sau:

- Phân theo 4 vùng dịch tế để kiểm soát với người đến, về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ như sau:
 - Vùng 1 (Vùng đỏ): các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng cao hơn Chỉ thị số 16/CT-TTg (16+) hoặc vùng phong tỏa dịch.
 - Vùng 2 (Vùng cam): các địa phương áp dụng các biện pháp cao hơn Chỉ thị số 15/CT-TTg (15+).
 - Vùng 3 (Vùng vàng): các địa phương thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg.
 - Vùng 4 (Vùng xanh): các địa phương còn lại.
- Phân theo 2 nhóm đối tượng nguy cơ cho người đã từng ở, đi, đến các địa phương trên dựa theo hai tiêu chí về tiêm chủng vắc-xin và đã khỏi bệnh Covid-19.
 - Nhóm 1, gồm các đối tượng:
 - Người đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên sổ sức khỏe điện tử/giấy chứng nhận của cơ sở tiêm chủng và liều cuối cùng nằm trong thời gian từ đủ 14 ngày đến dưới 12 tháng, tính đến thời điểm đến/về địa phương).
 - Người đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện, tính đến thời điểm đến/về địa phương).
 - Nhóm 2: gồm các đối tượng còn lại
- Áp dụng các biện pháp kiểm soát, quản lý trong phòng, chống dịch bệnh cho các nhóm đối tượng theo các vùng khi đến, về tỉnh Thái Bình như sau:
 - Không tiếp nhận người vào tỉnh (bao gồm cả người Thái Bình) từ các địa phương thuộc Vùng 1 (Vùng đỏ).
 - Đối với các nhóm đối tượng từ các vùng còn lại được đến, về tỉnh Thái Bình khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - Phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên do cơ quan y tế có đủ điều kiện cấp theo quy định của Bộ Y tế.
 - Phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
 - Phải có giấy xác nhận do chính quyền địa phương hoặc công an địa phương nơi cư trú/lưu trú/học tập/công tác cấp về tình trạng cư trú, lưu trú của bản thân.
 - Phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch ngay sau khi về, vào tỉnh cụ thể như sau:
 - Đối tượng thuộc Vùng 2 (Vùng cam):
 - Nhóm 1: Cách ly y tế tập trung 7 ngày; xét nghiệm 2 lần SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 7 và cách ly y tế tại nhà 7 ngày tiếp theo và tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.
 - Nhóm 2: Cách ly y tế tập trung 14 ngày; xét nghiệm 3 lần SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 7 và 14 và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo.
 - Đối tượng thuộc Vùng 3 (Vùng vàng):
 - Nhóm 1: Cách ly y tế tại nhà 7 ngày; xét nghiệm 2 lần SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 7 và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo.
 - Nhóm 2: Cách ly y tế tập trung 7 ngày; xét nghiệm 2 lần SARS-CoV-2 vào ngày đầu, ngày thứ 7 và cách ly y tế tại nhà 7 ngày tiếp theo.
 - Đối tượng thuộc Vùng 4 (Vùng xanh):
 - Nhóm 1: Tự theo dõi sức khỏe 14 ngày; khuyến khích xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ngay khi về địa phương.
 - Nhóm 2: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày và theo dõi sức khỏe tiếp theo 7 ngày; xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ngay khi về địa phương.

(Tất cả các đối tượng trong quá trình cách ly y tế, theo dõi sức khỏe phải thực hiện nghiêm quy định "5K" của Bộ Y tế và quy định của tỉnh Thái Bình, của địa phương nơi cư trú/lưu trú; nếu có diễn biến bất thường phải thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn và xử lý theo quy định). Các đối tượng không quy định như trên thì được thực hiện theo các văn bản hiện hành của UBND tỉnh Thái Bình, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình.

HUNG HÀ

Tỷ lệ thu hút hội viên phụ nữ đạt 85%

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà đã có nhiều giải pháp thực hiện khâu đột phá "Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên". Các cơ sở hội đã triển khai nhiều mô hình: thu hút phụ nữ vùng giáo, xây dựng hội viên nông cốt, thu hút phụ nữ cao tuổi, nâng cao năng lực, kỹ năng điều hành sinh hoạt của cán bộ chi hội... Trong nhiệm kỳ, toàn huyện kết nạp 1.351 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn huyện lên 37.756 người, đạt tỷ lệ thu hút 85%; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 82%; không có cơ sở hội có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50%. 100% cơ sở hội xây dựng được lực lượng hội viên nông cốt, tỷ lệ chung toàn huyện là 24,2%. Hàng năm, 100% cơ sở hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm qua có 97 lượt tập thể, 960 lượt cá nhân được UBND tỉnh, UBND huyện và các cấp hội khen thưởng.

QUAN PHƯƠNG

Vận động, hỗ trợ làm mới và tu sửa 40 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trong những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ huyện Hưng Hà đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện chung tay góp sức hỗ trợ kinh phí tu sửa, xây mới nhà ở cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong 5 năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong huyện đã vận động, quyên góp hỗ trợ làm mới và tu sửa được 40 ngôi nhà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với trị giá trên 1 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên từ huyện đến cơ sở còn tích cực tham gia ủng hộ hàng trăm ngày công lao động và tặng nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho các gia đình. Đây là một trong những hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, hội viên và nhân dân trong huyện nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

THANH THỦY